

สำเนาฉบับ

ที่ สธ ๐๙๐๘.๐๒/๒๕๖

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารระดับจังหวัด

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการขับเคลื่อนงานสุขาภิบาลอาหารระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๑

จำนวน ๓ ฉบับ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารตามนโยบาย
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย การรับรองมาตรฐานร้านอาหาร Clean Food Good Taste Plus การส่งเสริม
การรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด
ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานจนบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้จัดตั้ง
ตลาดประชารัฐเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารระดับพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องสามารถขยายผล
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุขจึงขอชี้แจงแนวทาง
และประสานความร่วมมือจากท่านในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโอกาส การย์กรีนพงศ์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

กรมอนามัย
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๘๘

(นายวิชาญ เพ็งจันทร์)
อธิบดีกรมอนามัย
๑๖ ม.ค. ๖๑
๑๗/๑!

ที่สืบ	นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม	กรมอนามัย (ส่วนกลางและศูนย์อนามัย)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	
๔	<p>ตลาดประชารัฐ</p> <p>เป็นนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมและพัฒนาตลาดใหม่ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาด ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าเช่น เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยมีสถานที่สำหรับค้าขาย นโยบายนี้มีหน่วยงานหลายหน่วยงานร่วมขับเคลื่อน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อน โดยสนับสนุนการพัฒนาตลาดประชารัฐให้ได้มาตรฐานด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม และด้านอาหารปลอดภัย</p>	<p>๑.ประสานกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการเกณฑ์สุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดล้อมของตลาดสดไว้เกณฑ์มาตรฐานตลาดประชารัฐ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน</p> <p>๒.สนับสนุนด้านวิชาการอนามัย สิ่งแวดล้อมของตลาด</p> <p>๓.สนับสนุนสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของตลาด</p> <p>๔.สนับสนุนหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหาร การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล</p> <p>๕.สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ตามเกณฑ์ EHA ๑๐๐๑-๔๐๐๐</p>	<p>๑.สนับสนุนจังหวัดในการจัดตั้งตลาดประชารัฐและเสนอแนวทางการพัฒนาตลาดประชารัฐที่ได้มาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน</p> <p>๒.ร่วมตรวจประเมินตลาดประชารัฐให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>๓.ร่วมเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารในตลาด</p> <p>๔.สนับสนุนด้านวิชาการและการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายตลาดประชารัฐในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>๕.สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ EHA ๑๐๐๑-๔๐๐๐</p>	<p>๑.สนับสนุนจังหวัดในการจัดตั้งตลาดประชารัฐในพื้นที่ที่ตรวจประเมินตลาดประชารัฐให้ถูกสุขลักษณะ</p> <p>๓.เฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารในตลาด</p> <p>๔.จัดอบรมผู้ค้าอาหารในตลาดประชารัฐเพื่อให้ความรู้ด้านสุขลักษณะ อาหารปลอดภัย จัดการขยะ จัดการน้ำเสีย ฯลฯ</p> <p>๕.การดำเนินการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ EHA ๑๐๐๑-๔๐๐๐</p>	<p>๑.ตลาดประชารัฐสะอาด ได้มาตรฐาน</p> <p>ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒.อาหารที่จำหน่ายในตลาดประชารัฐสะอาดปลอดภัย</p> <p>๓.ประชาชนได้รับโภชนาการที่สะอาดปลอดภัย</p> <p>๔.ประชาชนมีช่องทางในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้มากขึ้น</p>

ลำดับ	นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม	กรณียาวย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลลัพธ์
๔	ตลาดประชารัฐ เป็นนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุน การขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่ เดิมและพัฒนาลตลาดใหม่ เพิ่มศักยภาพการบริหาร จัดการตลาด ส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม ประมงเกสรกันข้าม เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยมีสถานที่ สำหรับค้าขาย นโยบายนี้มี หน่วยงานหลายหน่วยงาน ร่วมขับเคลื่อน ซึ่งกระทรวง สาธารณสุขได้ร่วมสนับสนุน การขับเคลื่อน โดยสนับสนุน การพัฒนาตลาดประชารัฐให้ ได้มาตรฐานด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม และด้านอาหาร ปลอดภัย	๑. ประชาชนตระหนักรู้ประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ บุคลากรภาคที่สุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมของภาคสตรี เกษตรด้านสุขภาพประชารัฐ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ ประชาชน	๑. สนับสนุนจังหวัดในการจัดตลาด ประชารัฐและเสนอแนวทางการ พัฒนาตลาดประชารัฐให้มีความ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน ๒. ร่วมตรวจและนำตลาดประชารัฐ ไปได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๓. ร่วมแจ้งเวียนความปลอดภัยอาหาร ในตลาด ๔. สนับสนุนด้านวิชาการและการ พัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายตลาด ประชารัฐในการพัฒนายาวย สิ่งแวดล้อม ๕. สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม เกณฑ์ EHA ๑๐๐๑-๔๐๐๐	๑. สนับสนุนจังหวัดในการ จัดตั้งตลาดประชารัฐในพื้นที่ ๒. ตรวจและนำตลาดประชารัฐ รัฐให้ถูกสุขลักษณะ ๓. แจ้งเวียนความปลอดภ้ย อาหารในตลาด ๔. จัดอบรมผู้ค้าอาหารใน ตลาดประชารัฐเพื่อให้ความรู้ ด้านสุขลักษณะ อาหาร ปลอดภัย จัดการขยะ จัดการ น้ำเสีย ฯลฯ ๕. การดำเนินการพัฒนาระบบ บริหารอนามัยสิ่งแวดล้อมตาม เกณฑ์ EHA ๑๐๐๑-๔๐๐๐	๑. ตลาดประชารัฐ ขยายได้มาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ๒. อาหารที่จำหน่ายไม่ ปลอดภัยประชารัฐสะอาด ปลอดภัย ๓. ประชาชนได้บริโภค อาหารที่สะอาด ปลอดภัย ๔. ประชาชนเข้าถึงทาง อาหารที่สะอาด ปลอดภัย ๕. ประชาชนเข้าถึงทาง อาหารที่สะอาดปลอดภัย เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน

สำนักงานสาธารณสุขและน้ำ ภาณุพนาลัย การวางสายสุขภาพ